

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

หนังสือพิมพ์

๑. จีนปรับรับยาง ‘ฉันทุติ’ ให้อาตทุนพุงหมื่นล.
๒. แพคเกอจุ่มเอสเอ็มอีเข้ากรม.คลังชงปิดโครงการรถคันแรก
๓. พัฒนามจก.เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มองค์ความรู้ระบบสหกรณ์
๔. ขับเคลื่อนส่งออกผลไม้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา
๕. นาปรังตันราคาข้าวตั้ง๓๐๐บ.-ชาวนาซ้ำกระเทือนรายได้-
พาณิชย์ชงเลิกราคาขั้นต่ำ
๖. ขอนแก่นขายข้าวถูกช่วยรายได้น้อย
๗. เขิญชมเกมโชว์ชาวนาไทย! เรียร์ู้วิธีบริหารนาแปลงใหญ่
๘. โครงสร้างกยท.เน้น ‘จีวแต่แจ้ว’ เข้าสู่ยุคไฮเทค
๙. ตั้งอนุกรมการ-เร่งโครงสร้าง กยท.ควบ ๓ องค์กรเน้น “จีวแต่แจ้ว”
๑๐. พาณิชย์เร่งจัดการวัว-ควายทะเลักชายแดน ชงมุดโรงแปรรูป
เนื้อแม่ฮองสอน-เมียนมา
๑๑. แม่ฮองสอนเหมาะแปรรูปเนื้อสัตว์
๑๒. แม่ฮองสอนตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อโคส่งออกจีน

กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
สยามรัฐ
แนวหน้า

เดลินิวส์ (บ่าย)

ข่าวสด (บ่าย)

ไทยรัฐ (บ่าย)

คม ชัด ลึก

ไทยรัฐ (บ่าย)

ไทยรัฐ (บ่าย)

มติชน (บ่าย)

เดลินิวส์ (บ่าย)

จีนปีรับยาง‘ถั่วภูมิ’ จ่อขาดทุนพุ่งหมื่นล.

ยางโครงการมูลภัณฑ์
ส่งมอบล่าช้า สิ้นสุด
สัญญาพ.ค.59

“ให้หนาน”ปีรับมอบยางสมัย“ถั่วภูมิ”
อ้างคุณภาพต่ำ เผยสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย.นี้
ส่งมอบจริงแค่ 1.7 หมื่นตัน จ่อขาดทุน 1 หมื่นล้าน
อ้างคุณภาพต่ำป้อนขณะที่ยังจากโครงการมูล
ภัณฑ์ฯ สิ้นสุดสัญญาพ.ค.59 เมืองต้นส่งมอบยังช้า
แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า การระบายยางในสต็อกปริมาณ
4 แสนตัน แยกเป็น 1.ยางที่รับซื้อภายใต้
โครงการพัฒนาศึกษาผลาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง ปี 2554 ช่วงที่มี
นายถั่วภูมิ โสยเกื้อ อธิบดีกรม.เกษตรฯเป็น
ผู้ผลักดัน รวม 2 แสนตัน วงเงินดำเนิน 2.1 หมื่น
ล้านบาท และ 2.ยางที่รับซื้อภายใต้โครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง
ที่มีนายอำนาจ ปะติเส อธิบดีกรม.เกษตรฯเป็น
ผู้ผลักดัน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 รวม 1.8 แสนตัน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2 หมื่นตัน รับซื้อออกไปแล้ว
รวม 1.2 หมื่นล้านบาท

โดยยางทั้ง 2 โครงการได้ขายให้กับบริษัท
โชง่าให้หนาน รับเบอร์อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
แยกออกเป็น 2 สัญญา โดยยางเก่าในโครงการ
พัฒนาศึกษาผลาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง ปี 2554 นั้น มีระยะเวลาส่งมอบ
รวม 10 เดือน จะสิ้นสุดสัญญา ส่งมอบในวันที่
21 ก.ย.นี้ ตามสัญญาต้องส่งมอบเดือนละ 2 หมื่นตัน
กำหนดราคาซื้อขายตามขึ้นคุณภาพ

ส่วนสัญญาส่งมอบยางภายใต้โครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง
จะสิ้นสุดในเดือนพ.ค. 2559 ตามสัญญาระยะ
ส่งมอบ 18 เดือน จะต้องส่งมอบให้ได้เดือนละ
2 หมื่นตัน การซื้อขายกำหนดให้เป็นไปตามราคา
ตลาดบวมฟรีเมียม ปัจจุบันทั้ง 2 สัญญา พบว่า
มีการส่งมอบจริงเพียง 1.7-1.8 หมื่นตัน

สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบยางตามกำหนด
ได้ เนื่องจากในตามสัญญาแรกที่มีการซื้อขาย
ตามขึ้นคุณภาพนั้น ทางบริษัทโชง่า ให้หนานฯ
ระบุถึงคุณภาพยางในสต็อกอยู่ในเกรดต่ำ เป็น
สนิมแดงและขึ้นรา ในขณะที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นคุณภาพยางของไทยที่มีนายถั่วภูมิ
สุวรรณวัฒน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน

ระบุว่า ยางของไทยยังมีคุณภาพดี ไม่ได้เสื่อมไป
ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงและต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ และทำให้ส่งมอบล่าช้า
อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงเกษตรฯจะรับรู้
ถึงปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถเร่งรัดการส่งมอบ
ได้ทันตามระยะเวลา เพราะบริษัทโชง่า ให้หนานฯ
ดำเนินการทุกอย่างตามกรอบสัญญาที่มีไว้ จึงต้อง
รอให้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 ก.ย. นี้ก่อนหลังจาก
นั้นจึงจะพิจารณาตรวจรายละเอียดต่อไป แต่ในเบื้องต้น
กระทรวงเกษตรฯได้ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการ
ของบริษัทโชง่าให้หนานฯดังกล่าวเป็นการกดราคา
รับซื้อยางของไทย ถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรม

ขณะที่ยางภายใต้โครงการพัฒนาศึกษาผลา
บันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ปี 2554 ในกรณีที่สามารถส่งมอบยางตามสัญญา
ทั้งหมด จะส่งผลให้รัฐบาลไทยขาดทุนมากถึง
10,000 ล้านบาทแล้ว โดยยางดังกล่าวรับซื้อใน
ราคารวมค่าบริหารจัดการที่ถก.ละ 108 บาท ขาย
ให้กับโชง่า ให้หนานฯเฉลี่ยถก.ละ 63 บาท การที่
ยางดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบได้ทำให้ต้องมีการใช้จ่าย
สะสม โดยเฉพาะค่าเช่าโกดังในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
จำนวนมาก ถือเป็นภาระที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ยาง 4 แสนตันที่ตั้งอยู่ในสต็อกนั้น
ยังส่งผลกระทบต่อยางใหม่ที่ถูกส่งตลาด โดยเฉพาะด้าน
ราคายางที่ยังคงต่ำอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาหลายฝ่ายเสนอให้ใช้ยางในสต็อก
ในประเทศให้หมดไปทั้งการก่อสร้างถนน สนาม
ฟุตบอล กันชนคอสะพาน เขื่อน และปูสนาม
เด็กเล่น แต่ไม่มีความคืบหน้า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(สศก.) ไปร่างหลักเกณฑ์การจ่าย
ชดเชยส่วนต่างรายได้ชาวสวนยางพารา ให้เสร็จ
ภายใน 90 วัน เพื่อกำหนดมาตรการระยะสั้น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับ
ผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ โดยร่าง
หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยส่วนต่างรายได้ชาว
สวนยางพารา กำหนดสูตรการคำนวณไว้ที่
ต้นทุนบวกกำไรปกติที่เกษตรกรควรได้ และ
บวกค่าครองชีพ(ราคาตลาด+กำไรปกติ 20-30%
จากราคาต้นทุน+ค่าครองชีพ) ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน
1-2 สัปดาห์เสนอออกมาได้ ก่อนเสนอคณะ
กรรมการนโยบายยางพาราแห่งประเทศไทย
(กนย.)ต่อไป

แพคเกจอัมเอสเอ็มอีเข้ากรม. คลังชงปิดโครงการรถคันแรก

'สมคิด'ตั้งวงทีมเศรษฐกิจ หม่ำอาหารเช้าสดข้าวต้มหมู แก้วลมหารือ
แนวทางแก้ ศก. ดันมาตรการอัมเอสเอ็มอีเข้า กรม.วันนี้ ปล่อดูตอกเบี่ย
ต่ำเพิ่มสภาพคล่อง-ลดภาษี-ช่วยหาตลาดระบายสินค้า (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

เอสเอ็มอี

ทีมศก.หม่ำข้าวต้มถกกู้เศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 7 กันยายน ที่ตึก
บัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาคศิริ
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ร่วม
รับประทานอาหารเช้าเมนูข้าวต้มหมู พร้อม
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกับทีม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม
 สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นางกอบกัญจน์
 วัฒนวรานกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
 ท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 นางอภิชาติ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 พาณิชย ์ นางอรุณภา สีนุญเรือง รัฐมนตรี
 ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาคม เติม
 พิทยาโชสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือ
 เวลา 09.00 น. นายสมคิดให้สัมภาษณ์ถึง
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่า จะ
 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะ
 แรก การเติมเต็มสภาพคล่อง โดยมีกระทรวง
 การคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก อาทิ ความร่วม
 มือทั้งธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ทุก
 แห่ง ปล่อดูสินเชื่อกู้แก่เอสเอ็มอี รวมทั้ง
 มาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษี เพื่อช่วยลด
 ต้นทุนในการประกอบการให้แก่ธุรกิจ

ตันอี-คอมเมิร์ซช่วยเอสเอ็มอี

"ที่ผ่านมาสภาพคล่องของเอสเอ็มอีไม่

ดีเลย เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี สถาบันการ
เงินก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยกู้ เราจึงขอความร่วมมือ
ผ่านสมาคมธนาคารไทยให้มีการปล่อยกู้
มากขึ้น เป็นความร่วมมือที่ทำงานกันเพื่อให้
ได้มาตรการที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า มาตรการระยะที่สอง
คือการเสริมศักยภาพให้แก่เอสเอ็มอี ให้
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการหาตลาดใหม่
และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-
คอมเมิร์ซ) แก่เอสเอ็มอี และยังมีอีกหลาย
มาตรการกำลังเตรียมออกมามาก โดยจะนำ
เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วัน
ที่ 8 กันยายน

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า มาตรการที่ ครม.
ในวันที่ 8 กันยายน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
มาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี
ถือเป็นมาตรการในระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มที่ได้รับความลำบาก
จากภาวะเศรษฐกิจ และช่วยให้เอสเอ็มอี
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นและลด
ต้นทุนทางการเงินต่างๆ ส่วนมาตรการทาง
ภาษีจะดูแลเอสเอ็มอีในสาขาที่มีโอกาสที่จะ
เติบโตในอนาคต ด้วยการลดหย่อนภาษีให้
บางส่วน

วางโอท็อปตามแหล่งท่องเที่ยว

นายอุตตมกล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมาย
ให้กระทรวงไอซีทีไปร่วมบูรณาการกับกระทรวง
อื่น อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่เอสเอ็มอี ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจะนำระบบอินเทอร์เน็ตมาพัฒนา

ระบบฐานเว็บไซต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

นางกอบกัญจน์กล่าวว่า มีการหยิบยก
เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวตามชุมชนและ

ท้องถิ่นควบคู่กับการนำสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ไปจำหน่ายตาม
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมทั้งการ
ช่วยเอสเอ็มอีด้านการท่องเที่ยวพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมทั้งการเจาะ
ตลาดใหม่ๆ ส่วนของมาตรการทางภาษีเพื่อ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวฯไม่มีแนวคิดดังกล่าว

ชง5มาตรการเอสเอ็มอีเข้ากรม.

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย
ว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่จะ
เสนอ ครม. มีทั้งหมด 5 มาตรการ ประกอบด้วย
1.ยกเว้นภาษีให้กับเอสเอ็มอีที่เริ่มต้น
ทำธุรกิจ (เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ) เป็นเวลา 5
ปี เน้นในอุตสาหกรรมที่รัฐต้องการสนับสนุน
 อาทิ ด้านนวัตกรรม การแปรรูปผลผลิต
 การเกษตร เป็นต้น 2.ลดภาษีสืบบุคคลสำหรับ
เอสเอ็มอี เหลือ 10% จากปัจจุบัน 15% เป็น
เวลา 2 ปี หลังจากนั้นก็หากจะลดภาษีการจะใช้
นโยบายบัญชีเดียวเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินการ 3.ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ยืมตรา
ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงิน 1 แสนล้าน
บาท ให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะ
กิจของรัฐ เพื่อนำเงินไปปล่อยกู้ต่อให้เอสเอ็ม
อีคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ซึ่งธนาคารที่มากู้
ซอฟต์โลนกับออมสินมีต้นทุนอยู่ที่ 0.1% ขณะที่
รัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยให้และจ่ายชดเชย
ให้ธนาคารออมสินในอัตราต้นทุน คิดเป็นเงิน
ชดเชยประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท มีระยะเวลา
ในการกู้ 7 ปี โดยต้องทำสัญญาภายใน
สิ้นปี 2558 ในวงเงินดังกล่าวธนาคารออมสิน
จะกันเงิน 1 พันล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับ
เจ้าของเรือประมง เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในการจับปลาและเรดาร์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของไอยูยู

4.ผ่อนปรนการค้าประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) ในวงเงินค้าประกัน 1 แสน
ล้านบาท เพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์มาใช้
ช่องทางการค้าประกันมากขึ้น 5.เร่งรัดให้
มีการดำเนินการในกองทุนร่วมทุนหรือเวน
เจอร์แคปิตอล ของธนาคารรัฐ 3 แห่งคือ
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) แห่งละ 2 พันล้านบาท รวมวงเงิน 6 พันล้านบาท

เงินกู้รากหญ้าออกกลาง.กย.

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อพิจารณาการปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปให้กู้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่น ภายหลังการประชุม นายสัทธิชัย วรณานวัช ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. ว่า บอร์ด ธ.ก.ส.ได้เห็นชอบตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน ในการปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน ระดับเกรดเอ และเกรดบี จำนวน 20,500 กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท คาดว่าแต่ละกองทุนจะสามารถปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนได้ประมาณ 75-100 ราย รายละประมาณ 1-2 หมื่นบาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือประชาชนนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยจะสามารถเริ่มโอนเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้านได้ภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะสามารถโอนเงินครบทุกกองทุนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ทำงานอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทช.) และกองทุนหมู่บ้านระดับเกรดซี และเกรดดี ที่มีอยู่ประมาณ 18,000 กองทุน และยังไม่ได้รับจัดสรรเงินในขณะนี้ ไปจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวทางพัฒนากองทุน เพื่อที่จะได้สามารถขอเงินเพิ่มทุนเข้ามาในกองทุนได้ในอนาคต

ขณะที่นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมความพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้าน วงเงิน 30,000 ล้านบาทไว้แล้ว จะสามารถปล่อยได้ทั้งหมดภายในสิ้นปี

เชียงใหม่ห่วงก.ก.กองทุนรับภาระ

นายทศ ชื่นชูวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะเรียกประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการปล่อยกู้ในสัปดาห์นี้ และเริ่มปล่อยกู้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนเป็นต้นไป ซึ่ง ธ.ก.ส.เชียงใหม่มี 38 สาขา พร้อมบริการกองทุนหมู่บ้าน

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เชียงใหม่มีกองทุนหมู่บ้าน 2,122 แห่ง อยู่ในระดับเกรดเอและมีกว่า 80% ซึ่ง

มีการจัดการบริหารที่ดี ที่ผ่านมายกเงินเพื่อการเกษตรและซื้อปัจจัยการผลิต 80% โดยมีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลควบคุมดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทำให้หมู่บ้านเข้มแข็ง และสมาชิกมีระเบียบวินัยการเงินดี ไม่ค่อยมีปัญหาค้างชำระมากนัก

นายวิฑูร มูลภิชัย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการปล่อยกู้ให้แก่รากหญ้าผ่านกองทุนหมู่บ้าน หากอยู่ในนามกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นนิติบุคคลก็มักให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านลงนามคำประกัน ทำให้คณะกรรมการรู้สึกกังวลใจที่ต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว หากปล่อยกู้ให้สมาชิกไม่มีคอกเบี้ย 2 ปีแรก ทำให้กองทุนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมืองคอนมีกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็ง

นายอภิเชษฐ์ สิงห์แก้ว พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราชมีกองทุนกว่า 1,600 หมู่บ้าน เป็นกองทุนเกรด 3 เอ และ 2 เอ กว่า 90% หากเงินลงมาแล้วก็คงต้องให้กองทุนขึ้นแบกรับภาระในระดับต้นๆ ก่อน เพราะสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถคืนเงินได้ และมันไม่จำเป็นที่ใดก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน

นายศิริพัฒน์ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งบก่อนนี้จะมีเครือข่ายคณะกรรมการของกองทุนเป็นผู้ดูแลและจัดสรร โดยมีพัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ส่วนกรณีหลายฝ่ายเกรงว่าจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนั้น ก็คงต้องอยู่ที่กฎเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของนครศรีธรรมราชมีหลายกองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากและเป็นอิสระในการทำงาน มีเงินทุนหมุนเวียน มีการบริหารจัดการกันเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินลงมาแล้วต้องควบคุมให้กระจายไปถึงระดับล่างมันใจว่า จ.นครศรีธรรมราชมีความพร้อม

บิกิตู้สั่งทำเกณฑ์ชัดเจนขยายวง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรฯ ไปร่างหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยส่วนต่างรายได้ชาวสวนยางพารา ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราลดต่ำ เบื้อง

ต้นกำหนดสูตรการคำนวณไว้ที่ต้นทุนบวกกำไรปกติที่เกษตรกรควรได้ และบวกค่าครองชีพ (ราคาตลาด+กำไรปกติคือ 20-30% จากราคาต้นทุน+ค่าครองชีพ) ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว สศก.ได้ดำเนินการไว้คร่าวๆ แล้ว คาดว่าไม่เกิน 1-2 สัปดาห์จะสามารถนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์

อย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งประเทศไทย (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานอย่างเป็นทางการต่อไป

สวนปาล์มเสนอแก้ราคาตก

ที่โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี สมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันใน 7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ตรัง ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาปรับปรุงคุณภาพและราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ราคาผลปาล์มที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ มติผลการประชุมได้กำหนดแนวทาง 10 ข้อ อาทิ ให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าดำเนินการซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดแทนกระทรวงพาณิชย์ ในราคาโลกขี้นจะไม่ต่ำกว่า 17 บาท โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเกษตรกรเพื่อไปทำไบโอดีเซลและผลิตไฟฟ้าให้รัฐบาลพิจารณาลดราคาปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รัฐต้องตรวจสอบและเข้มงวดการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการกลางน้ำมันแห่งชาติ โดยใช้กลุ่มบุคคลจากทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เข้าเป็นคณะกรรมการ และให้รัฐบาลเร่งพิจารณาออก พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน เพื่อให้การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในอนาคต

30ก.ย.ปิดโครงการลดต้นทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 8 กันยายนนี้ กระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณากำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถยนต์ตามโครงการลดต้นทุน โดยกำหนดให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยผู้ขอใช้สิทธิต้องรับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 30 กันยายนเท่านั้น ส่วนการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ยื่นภายใน 90 วันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ กระทรวง

การคลังระบุชัดเจนว่าหากบีบมอบรถยนต์ภายใน
หลังวันที่ 30 กันยายน ให้ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ
ตามโครงการรถยนต์คันแรก และจะเรียกเรื่อง
สิทธิและค่าเสียหายใดๆ กับทางราชการไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ
รถยนต์คันแรกเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2554-31 ธันวาคม 2555 โดยมี
มติ ครม.เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ระบุ
ว่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้น
สุดโครงการ กระทรวงการคลังนั้นเห็นว่า ผู้
ขอใช้สิทธิในโครงการรถยนต์คันแรกอาจจะ
ยังไม่ได้รับมอบรถยนต์ หรือจดทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนดเวลา
จึงผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธินำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
มายื่นภายใน 90 วันนับจากวันถัดจากการ
รับมอบรถยนต์ ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาการ
สิ้นสุดของการรับมอบรถยนต์ไว้ จึงจำเป็นต้อง
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในครั้งนี้

สศช.ชงแผนทวายเสนอ'สมคิด'

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เปิดเผยว่า สศช.เตรียมรวบรวม
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายของประเทศพม่า ให้กับนาย
สมคิดพิจารณา เพื่อร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ
ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-พม่า ใน
การพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (เจเอชซี)
แทน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกฯ
และเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมเจเอชซีใน
ช่วงปลายปีนี้

นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. กล่าวว่า ใน
การประชุมเจเอชซีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนง (เอ็ม
ไอโอ) ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างไทย พม่า
และญี่ปุ่น เพื่อร่วมทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(เอสพีวี) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย เชื้อว่า
ภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้ ญี่ปุ่นจะเข้ามา
ลงนามในสัญญากับเอสพีวีอย่างเป็นทางการ
ได้ ซึ่ง สพพ.ในฐานะผู้ถือหุ้นในเอสพีวีกับพม่า
ฝ่ายละ 50% จะเสนอที่ประชุม ครม. เห็น
ชอบการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยแบ่ง
สัดส่วนของเอสพีวีเป็น 3 ส่วน ก่อนเดินหน้านิคมฯ
ทวายต่อไป

พัฒนาจาก.เกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มองค์ความรู้ระบบสหกรณ์

ชลบุรี: นายอนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดขึ้น โดยมีผู้จัดการแปลง หัวหน้ากลุ่มสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลาง รวม 25 จังหวัด ที่รับผิดชอบระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมฝึกอบรม 118 คน ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครุส พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายอนิต กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ภาคกลาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้จัดการแปลงได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของผู้จัดการแปลงในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ

เกษตรแบบแปลงใหญ่ให้บรรลุผลสำเร็จและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการโครงการเกษตรแปลงใหญ่รายแปลง รวมถึงให้คำแนะนำให้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม

นายอนิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมได้รับได้รับการพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการโครงการ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมสนับสนุนการนำระบบสหกรณ์ไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันในอนาคต

บริษัทจีนยื่นขอรับมอบยางพารา เชื่อเล่นแฉ่หวังกดราคาซื้ออีก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างติดตามการส่งมอบยางพาราในสต็อกรัฐบาลจำนวน 4 แสนตัน ซึ่งทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทไชน่า ไทหนานา รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด มีกำหนดสิ้นสุดส่งมอบงวดแรกในวันที่ 21 กันยายนนี้ จำนวน 2 แสนตัน และในเดือนพฤษภาคม 2559 อีก 2 แสนตัน แต่จนถึงขณะนี้บริษัทไชน่า ไทหนานาฯ รับมอบไปเพียง 1.7-1.8 หมื่นตันเท่านั้น โดยให้เหตุผลยางพาราต่อสภาพหรือเสื่อมสภาพและอยู่ในเกรดต่ำ เป็นสนิมแดง ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบชั้นคุณภาพยางของไทย ยืนยันว่ายางของไทยยังมีคุณภาพดี ไม่ได้เสื่อมไปทั้งหมด ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงและต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทำให้ส่งมอบล่าช้าซึ่งทางบริษัท ไชน่า ไทหนานาฯ ยืนยันข้อเสนอว่าหากจะให้รับมอบต้องมีการลดราคาด้วยในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทไชน่า ไทหนานาฯ ต้องการกดราคาซื้อ ถือว่าไม่เป็นธรรม

แหล่งข่าวกล่าวว่ สัญญาการระบายน

ยางในสต็อก 4 แสนตัน แบ่งเป็น 1.ยางที่รับซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ปี 2554 รวม 2 แสนตัน วงเงินดำเนิน 2.1 หมื่นล้านบาท ทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบรวม 10 เดือน จะสิ้นสุดสัญญาส่งมอบในวันที่ 21 กันยายนนี้ และ 2.ยางที่รับซื้อภายใต้โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่มีนายอำนวยการพิเศษ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ผลักดัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 รวม 1.8 แสนตัน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2 หมื่นล้านบาท รับซื้อไปแล้วรวม 1.2 หมื่นล้านบาท ทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบรวม 18 เดือน สิ้นสุดสัญญาส่งมอบพฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ยางพาราภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ ปี 2554 หากสามารถส่งมอบตามสัญญาทั้งหมดรัฐบาลจะขาดทุน 10,000 ล้านบาท เนื่องจากรับซื้อในราคารวมค่าบริหารจัดการที่ กก.ละ 108 บาท ขายให้กับไชน่า ไทหนานาฯ เฉลี่ย กก.ละ 63 บาท หากยางดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบได้ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสะสม และขาดทุนมากขึ้นไปอีก

ขับเคลื่อนส่งออกผลไม้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงตลาดสหกรณ์ภาคได้เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา

รายงานพิเศษ

13

ตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้สหกรณ์สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนและสหกรณ์มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลเพื่อต้องการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ดอนใน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การจ้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน และนอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมปริมาณสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสินค้าภายในประเทศ

นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นใน 5 จังหวัด จะช่วยให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นพร้อมทั้งยังเกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่และไม่เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามากระจุกตัวในตัวเมืองหรือต่างจังหวัด ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายให้สหกรณ์ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ พัฒนาการทำงานของตนเองให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของบุคลากรและอุปกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์พร้อมเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC โดยในเบื้องต้นสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการค้าเงินธุรกิจ โดยได้นำสหกรณ์จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ และได้ส่งออกผลไม้ในฤดูผลผลิตของ



จังหวัดตราดไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด เป็นสหกรณ์ที่นำร่องในการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก และส่งออกผลไม้



โอกาส กลิ่นบุศย์

ไปกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

นอกจากการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศแล้ว สหกรณ์จังหวัดตราดยังพบปัญหาในการดำเนินงานส่งสินค้าเกษตร คือ ผลไม้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดส่วนใหญ่ได้หมดฤดูการผลิต

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เล็งเห็นว่าในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน เป็นฤดูการผลิตผลไม้ของจังหวัดในภาคใต้

ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจรวบรวมรับซื้อผลไม้จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

ด้าน นางสาวยาใจ ไพบยาบาล สหกรณ์จังหวัด

ตราด กล่าวเสริมว่า การส่งออกผลไม้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ส่วนใหญ่มักจะพบปัญหา ผลไม้ในพื้นที่หมดฤดูการผลิต จึงทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการขนส่ง และตลาดที่รองรับสินค้าเลือกที่จะไปรับสินค้าจากที่อื่นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จึงได้นำสหกรณ์ในจังหวัดตราด 3 แห่ง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลไม้ร่วมกันกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์ชุมชนร่วมใจบริการ จำกัด จ.ชุมพร เพื่อการขับเคลื่อนการส่งออกผลไม้ของสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับซื้อผลไม้ในฤดูการผลิต เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง และทุเรียนของทั้ง 2 สหกรณ์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 เป็นต้นไป จะมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 5 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส นครพนม และหนองคาย ประกอบด้วย 7 ด้านชายแดน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินการสำรวจว่าสหกรณ์ใดสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าชนิดใดได้บ้าง และกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์รวบรวมสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า นอกจากนี้จะเรียกประชุมสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 36 สหกรณ์ ใน 10 จังหวัดของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม โดยทั้ง 36 แห่งนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเพื่อประเมินว่าสหกรณ์ในความดูแลของคณบดีนั้นจะมีความพร้อมในการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากน้อยเพียงใด

นาปรังดันราคาข้าวถึง 300บ.

● ชาวนาข้า้กระเทือนรายได้

● พาณิชย์ขงเลิกราคาขั้นต่ำ

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการค้าข้าว เปิดเผยว่า ราคาข้าวสาร และข้าวเปลือกในตลาดขณะนี้ได้รับลดลงตั้งแต่ประมาณ 200-300 บาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงก่อนที่จะเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 6 ปี 58 จำนวน 732,000 ตัน ในวันที่ 7-8 ก.ย.นี้ โดยราคาจากเว็บไซต์สมาคมโรงสีข้าวไทยพบว่าราคาข้าวขาว 5% (ข้าวสาร) วันที่ 4 ก.ย. ลดลงเหลือ กก.ละ 11.50-11.80 บาท และเป็นการลดลงต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ กก.ละ 11.70-11.80 บาท หรือลดลง กก.ละ 20-30 สตางค์ หรือตันละ 200-300 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือก ถ้าสุดปรับลดลงมาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ตันละ 8,200-8,300 บาท

“ราคาข้าวที่ปรับลดลงแรงในเดือน ก.ย.เป็นผลมาจากข้าวเปลือกนาปรัง ปี 58 ได้ทยอยเข้าสู่ตลาดข้าวแล้ว 2 ล้านตัน ทำให้ตลาดมีปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นรวมทั้งการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในช่วงที่

ผ่านมารวมแล้วกว่า 4.3 ล้านตัน ทำให้มีข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น แม้เป็นข้าวเก่าแต่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวใหม่ที่ออกสู่ตลาดด้วย”

นอกจากนี้ยังเป็นผลจากราคาข้าวในตลาดโลก ปรับตัวลดลงส่งผลให้ราคาข้าวภายในประเทศลดลงตามไปด้วย สะท้อนจากการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือฟลอร์เวอ์ ในช่วงการประมูลครั้งที่ 2-4 ราคาฟลอร์เวอ์ ได้ปรับลดลงมาเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ราคาข้าวในตลาดจะปรับลดลงอีก หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจะยกเลิกราคาฟลอร์เวอ์ เนื่องจากไม่มีฐานราคาเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติขาย ซึ่งเอกชนจะเสนอราคาใดก็ได้ แม้ว่าภาครัฐได้ตั้งราคากลางขึ้นมา แต่หากไม่ประกาศก็ถือว่าเป็นราคาที่ภาครัฐรับรู้ และคงไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้

“วงการค้าข้าวมองว่าการตั้งราคาฟลอร์เวอ์เป็นเรื่องดี แต่ต้องตั้งราคาให้ถูกต้องสอดคล้องกับภาวะตลาดไม่ใช่ตั้งราคาตามมูลค่าบัญชี



มานัส กิจประเสริฐ

ของการหักค่าเสื่อมเงินไปซึ่งเชื่อว่าการยกเลิกฟลอร์แวล्यू จะยิ่งทำให้ราคาข้าวตกต่ำมากกว่าปัจจุบัน”

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้ซื้อได้แจ้งตลาดรับซื้อข้าวสารในราคาลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาปลายข้าว และรำข้าวได้ปรับราคาลงมามากตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำให้ราคาค้นข้าวจึงต้องปรับลด

ลงมาด้วย โดยราคาปลายข้าวได้ลดลงจาก กก. 10.20 บาท เหลือ 9.30 บาท และรำข้าวลดจาก กก. 11.80 บาท เหลือ 8.8 บาท

ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 9 ก.ย.นี้ จะเสนอให้พิจารณาเห็นชอบการปรับเกณฑ์ประมูลข้าวแบบใหม่ โดยจะยกเลิกการประกาศมูลค่าขั้นต่ำหรือฟลอร์แวล्यूที่ใช้เป็นเกณฑ์ราคาในการพิจารณาขายให้กับผู้เสนอราคาประมูลข้าวจากรัฐนั้นโดยผู้ส่งออกบางรายเห็นด้วย เพราะข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลือส่วนใหญ่เป็นข้าวเกรด

ซี หรือข้าวเสื่อมสภาพ และข้าวเสียเป็นฝุ่นผง แม้จะยังมีข้าวคุณภาพดีอยู่ แต่กลับปะปนอยู่ในโกดังเดียวกับข้าวเสีย และข้าวเสื่อมทำให้ไม่มีราคาตลาดที่ใช้อ้างอิงได้ จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดฟลอร์แวล्यू

ขณะที่พ่อค้าข้าวบางรายมองว่าการยกเลิกประกาศราคาฟลอร์แวล्यूจะเป็นผลดีกับผู้เสนอราคาซื้อข้าวรัฐเพราะเมื่อรัฐไม่ได้ประกาศเกณฑ์ราคาขั้นต่ำแล้วจะทำให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอราคาซื้อต่ำได้และอาจเป็นการนำเข้าให้แนวโน้มราคาข้าวในประเทศลดต่ำลงอีก ดังนั้นแม้รัฐจะยกเลิกประกาศราคาฟลอร์แวล्यूแต่ยังจำเป็นต้องมีเกณฑ์ราคาขั้นต่ำเอาไว้ เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาขาย

ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะมีการเสนอให้ นบข. พิจารณาการระบายข้าวเสื่อมสภาพปริมาณ 5.8 ล้านตันว่าจะขายแบบยกคลังหรือคัดแยกขาย โดยจะมีการนำผลสรุปจากการลงพื้นที่ในการตรวจสอบโกดังข้าวต่าง ๆ มาเสนอว่ามีค่าใช้จ่ายในการคัดแยกอย่างไรบ้างแล้วมาเปรียบเทียบกันระหว่างการขายแบบยกคลัง

“ข้าวเกรดพี (ส่งออก) เกรดเอ และ บี มีเหลือประมาณ 7.5 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะปนกับข้าวเกรดซี ก็จะมีการเสนอให้ นบข. พิจารณาด้วยว่าจะประมูลข้าวในรูปแบบใด เพราะที่เหลืออยู่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งการระบายข้าวยังคงเปิดระบายต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการดูตามสภาพความเหมาะสมของตลาดต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวที่กำลังออกมาใหม่เช่นกัน”.

ขอแทนขายข้าวถูกช่วยรายได้ห้อย

ขอนแก่น - นายประสิทธิ์ บุญทะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เผยว่านำข้าวโครงการเพื่อชุมชนเป็นข้าวเหนียว 10% จำนวน 2 ตัน และข้าวเจ้าขาว 5 % จำนวน 1 ตัน ส่งให้สหกรณ์หนองหวาย ค.ศ.ลดา จำหน่ายข้าวสารตามโครงการเพื่อชุมชน โดยข้าวเจ้าขาว 5 % ถุงละ 30 บาท ส่วนข้าวเหนียว 10 % ถุงละ 50 บาท รัฐบาลจัดทำข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เน้นให้มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ชุมชนหรือโรงสีชุมชน โดยจะนำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจำนวนไม่เกิน 20,000 ตัน มาใช้ในการดำเนินการ

สำหรับการจำหน่ายข้าว จะมีการแยกให้ไปที่สหกรณ์ในอำเภออื่นๆ อีก เพื่อให้ถึงมือประชาชนให้มากที่สุด เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์ที่คณะกรรมการสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย กอ. และผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล ค.ศ.ข. สามารถสังเกตได้ง่ายโดยจะระบุข้อความ “โครงการเพื่อชุมชน” ปรากฏอยู่บนถุงข้าวสารที่จะนำไปจำหน่าย

เชิญชมเกมโชว์ชาวนาไทย! เรียนรู้วิธีบริหารนาแปลงใหญ่

นายชาญพิทยา ฉิมพาสี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่ากรมฯได้ร่วมมือกับบริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเกมเกษตรกร ปี ๓ ขึ้น เพื่อนำเสนอการส่งเสริมด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนาได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงชาวนาได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยทำให้วิชาการที่เป็นเรื่องยากอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย เน้นพัฒนาการทำนาที่ลดต้นทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา โดยโจทย์การแข่งขันในปีนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารนาแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ สร้างแผนการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ของชุมชนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

นายสุรศักดิ์ ชิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้มีกรอบรูปแบบรายการใหม่เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ในด้านการทำนาให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และได้มาตรฐาน จากเดิมที่เราได้เห็นภาพการทำนาในเฉพาะพื้นที่ แต่ปีนี้ จะได้เห็นเกษตรกรส่งตัวแทนมาโชว์ศักยภาพการบริหารจัดการแปลงนาโมเดลดีไอด้วย ซึ่งพื้นที่การแข่งขันประกอบด้วย 8 จังหวัด อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ รวม ๑4,610 ไร่ ระยะเวลาแข่งขันตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.นี้.

โครงสร้างกยท. เน้น 'จิวแต่แจ่ว' เข้าสู่ยุคไฮเทค

● โครงสร้าง กยท.ใกล้คลอด ตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด เร่งดำเนินการควบรวบ 3 องค์กร เน้น "จิวแต่แจ่ว" นำระบบไอทีมาใช้งาน พร้อมประกาศก้าวเข้าสู่ยุคไฮเทค มั่นใจจะแก้ปัญหาพัฒนาทางพาราของไทยให้เข้มแข็งได้ในทุกระดับ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุด คือ ชุดแรกออกกฎข้อบังคับต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ชุดที่สอง ดำเนินการโอนทรัพย์สินจาก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์กรสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง และชุดที่สาม ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยระยะแรกจะดำเนินโครงสร้างที่ไม่ใหญ่โตมากนัก เน้น "จิวแต่แจ่ว" พร้อมนำระบบไอทีเข้ามาใช้มากขึ้น

"นอกจากนี้ตำแหน่งของบุคลากรที่โอนย้ายจะต้องเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมอีกด้วย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรพอสมควร แต่จะไม่เกิน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมาอย่างแน่นอนรวมทั้งการสรรหาผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ จะต้องได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย" นายวีระศักดิ์กล่าว

ส่วนคณะกรรมการจำนวนทั้งหมด 15 คน นั้น เป็นกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 7 คน ขณะนี้ได้ครบแล้ว ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ว่าการ กยท. สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน จะเร่งดำเนินการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบการยางด้านการค้าจำนวน 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบการยางด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ส่วนตำแหน่งประธานกรรมการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งเช่นกัน โดยทั้งหมดจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 120 วันอย่างแน่นอน

ตั้งอนุกรรมการ-เร่งโครงการสร้าง

กยท.ควบ ๓ องค์การเหม็น “จิวแต่แจ้ว”

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด คือ ชุดแรก ออกกฎข้อบังคับต่างๆตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ชุดที่สอง ดำเนินการโอนทรัพย์สินอีก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง และชุดที่สามดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีความสำคัญมาก

ที่ผ่านมาได้มีการประชุมพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายจนได้ข้อสรุปว่า ในระยะแรกจะดำเนินโครงสร้างที่ไม่ใหญ่โตมาก เน้น “จิวแต่แจ้ว” พร้อมนำระบบไอทีเข้ามาใช้มากขึ้นให้เป็นองค์กรไฮเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้จะต้องสามารถรองรับบุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวได้ครบทั้งหมด โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานที่ต่างต่างกัน แต่จะต้องปรับให้เหมือนกันและมีมาตรฐานเดียวกัน

“นอกจากนี้ตำแหน่งของบุคลากรที่โอนย้ายจะต้องเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมอีกด้วย ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรพอสมควรแต่จะไม่เกิน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมาอย่างแน่นอน รวมทั้งการสรรหาผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ จะต้องได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย” นายวีระศักดิ์กล่าว.

พาณิชย์เร่งจัดการวัว-ควายทะเลลักชายแดน ขงผูดโรงแปรรูปเนื้อแม่ฮ่องสอน-เมียนมา

นางดวงกมล เข็มบุศกร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ในการพัฒนาด้านการค้าชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมา เช่น โครงสร้างพื้นฐานและการตั้งโรงงานแปรรูป เนื่องจากมีการนำเข้าวัวและกระบือมีชีวิต ผ่านจากอินเดียและบังกลาเทศ ผ่านพม่า และ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งออกไปยังปลายทางที่ประเทศจีนจำนวนมาก ดังนั้น หากมีการส่งเสริมการตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อวัว ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจก่อนที่จะส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายได้

“สัดส่วนการนำเข้า 5 อันดับผ่านชายแดนแม่ฮ่องสอนในปี 58 พบว่า มีการนำเข้าวัว กระบือมีชีวิตมากถึง 98.56% รองลงมาเป็น แร่พลวง สินค้าอุปโภคบริโภค วงล้อเกวียน และพริกแห้ง โดยวัวและกระบือส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากบังกลาเทศ ผ่านพม่า และเมื่อเจอเส้นทางที่รถไม่ สามารถผ่านได้ ก็จะทำให้แรงงานทยอยจูงวัว กระบือผ่านเข้ามาแม่ฮ่องสอน แล้วให้รถมารับต่อผ่าน จังหวัดเชียงราย และเมืองคุนหมิง ประเทศจีน หากมีโรงงานแปรรูปเนื้อเหมือนกับที่แม่สอด จ.ตาก ที่นำเข้าวัวจากบังกลาเทศและอินเดีย ก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก”

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทุกอำเภอติดกับประเทศเมียนมา โดยมีความยาว 483 กม. สินค้าส่งออกไทยผ่านชายแดนที่สำคัญ เช่น กาแฟปรุงสำเร็จรูป, วิกกี, เบียร์กระป๋อง, สินค้าอุปโภคบริโภค และผงชูรส

ส่วนมูลค่าการค้าในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.58 จำนวน 507 ล้านบาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 44% แบ่งเป็นการส่งออกจากไทย 355.8 ล้านบาท เพิ่ม 213% และนำเข้า 152 ล้านบาท เพิ่ม 54% ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 203 ล้านบาท หรือเพิ่ม 18% “ตอนนี้พาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชนกำลังพูดคุยกันเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่สำคัญของไทย และที่สำคัญพื้นที่ฝั่งเมียนมาที่ติดกับแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะเป็นเขตรัฐบาลเมียนมาปกครองอยู่ จึงง่ายที่จะร่วมกันพัฒนาการค้าทั้งสองฝ่าย”

●แม่ฮ่องสอนเหมาะแปรรูปเนื้อสัตว์

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเสนอพัฒนาด้านการค้าชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมาแก่รัฐบาล เนื่องจากมีการนำเข้าวัว และกระบือมีชีวิต ผ่านจากอินเดีย บังกลาเทศ และพม่า เข้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งออกต่อไปปลายทางที่จีนจำนวนเพิ่มขึ้นต่อปี จึงเห็นโอกาสที่จะตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อวัว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านส่งออกและเศรษฐกิจ โดยตอนนี้พาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชน กำลังเร่งรัดผลักดันให้เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่สำคัญของไทยอีกแห่ง ทั้งนี้ สัดส่วนการนำเข้า 5 อันดับผ่านชายแดนแม่ฮ่องสอน ปี 2558 พบว่า ไทยนำเข้าวัว กระบือมีชีวิต มากถึง 98.56% จึงเหมาะสมตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อเหมือนกับที่แม่สอด จ.ตาก โดยครึ่งปีแรกมูลค่าการค้าสินค้า 2 ฝ่ายรวม 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114% จากปี 2557

แม่ฮ่องสอนขุดตั้งโรงงาน แปรรูปเนื้อโคส่งออกจีน

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในการพัฒนาด้านการค้าชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมา เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และการตั้งโรงงานแปรรูปเนื่องจากการนำเข้าวัวและกระบือมีชีวิตผ่านจากอินเดียและบังกลาเทศ ผ่านเมียนมา และ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งออกไปยังปลายทางที่ประเทศจีนจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการส่งเสริมการตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อวัวก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจก่อนที่จะส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายได้

“สัดส่วนการนำเข้าผ่านชายแดนแม่ฮ่องสอนมีการนำเข้าวัว กระบือมีชีวิตมากถึง ๑๘.๕๑% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบังกลาเทศ ผ่านเมียนมาและเมื่อเจอเส้นทางที่รถไม่สามารถผ่านได้ก็จะให้แรงงานทยอยจูงวัวกระบือผ่านเข้ามาแม่ฮ่องสอน แล้วให้รถมารับต่อผ่านจังหวัดเชียงราย และเมืองคุนหมิงประเทศจีน หากมีโรงงานแปรรูปเนื้อเหมือนกับที่แม่สอด จ.ตาก

ที่นำเข้าวัวจากบังกลาเทศและอินเดียก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยมากขึ้น” ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทุกอำเภอติดกับประเทศเมียนมา โดยมีความยาว 483 กม. เช่น อำเภอเมือง ติดกับรัฐฉาน และรัฐกะชยา, วิตกี, เบียร์กระป๋อง, ติงก้าอุบลโกคบริโลก.

อำเภอปาย และปางมะผ้า ติดกับรัฐฉาน, อำเภอขุนยวมและแม่ลาน้อย ติดกับรัฐกะชยา, อำเภอแม่สะเรียง และสบเมยติดกับรัฐกะเหรี่ยง โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น กาแฟปรุงสำเร็จรูป,